

ภาคผนวก จ แสดงผลการสัมภาษณ์บุคคลในชุมชนและผู้ปกครองนักเรียน

ตาราง 12 แสดงผลการสัมภาษณ์บุคคลในชุมชนและผู้ปกครองนักเรียน

ชื่อบุคคลในชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน	ข้อความคำถาม	ผลการสัมภาษณ์
1. นายสละ ทศเชย โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 08-5332-9752 อายุ 66 ปี อาชีพ เกษตรกร ที่อยู่ปัจจุบัน 36 หมู่ 1 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	1. ท่านทำข้าวหลามเป็น หรือไม่และท่านคิดว่า เยาวชนรุ่นหลังรู้จักวิธีการ ทำข้าวหลามหรือไม่ 2. ท่านมีความคิดเห็น อย่างไร เกี่ยวกับการสร้าง หลักสูตรฝึกอบรม การทำ ข้าวหลาม จากภูมิปัญญา ท้องถิ่น สำหรับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา 3. อื่น ๆ (ประวัติความ เป็นมาของข้าวหลามใน หมู่บ้านมะตูม)	พอทำเป็นและสามารถทำได้ แต่เยาวชน รุ่นหลังน่าจะทำไม่เป็น ดีครับ- เห็นด้วยครับเพราะอยากให้เด็ก ได้รับความรู้จากคนรุ่นเก่า คนแต่ก่อนจะปลูกข้าวเหนียว-ข้าวเจ้า ทำ นาปีละครั้ง จะนำข้าวเหนียวมาทำข้าว หลามแล้วมีการทำบุญกลางบ้าน จะ ทำบุญที่วัดครั้งหนึ่ง ครั้งต่อ ๆ มา จะ ทำบุญกลางบ้านที่บ้านนายไม้ คงรอดแต่ เห็นว่าอยู่ทางบ้านเหนื่อมากเกินไป จึงย้าย มาทำแถวบ้านนายลำพูน คุ่มขำ การ ทำบุญด้วยข้าวหลามนี้เกิดมาก็เห็นเขามี การทำกันแล้ว จุดประสงค์ทำเพื่อ ส่งเนื้อ ส่งตัว บั้นตึกตาคูกตุ่นแทนตัวเองแล้วนำไป วางตามทางสามแพร่ง

ตาราง 12 (ต่อ)

ชื่อบุคคลในชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน	ข้อความถาม	ผลการสัมภาษณ์
2. นางมานี มีแสง อายุ 59 ปี อาชีพ แม่บ้าน ที่อยู่ปัจจุบัน 21/1 หมู่ที่ 1 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ประวัติการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 4	1. ท่านทำข้าวหลามเป็น หรือไม่ 2. ท่านมีความคิดเห็น อย่างไร เกี่ยวกับการสร้าง หลักสูตรฝึกอบรม การทำ ข้าวหลาม จากภูมิปัญญา ท้องถิ่น สำหรับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา 3. อื่น ๆ (ประวัติความ เป็นมาของข้าวหลามใน หมู่บ้านมะตูม)	ทำเป็น และทำได้ แต่เยาวชนรุ่นหลัง น่าจะทำไม่เป็น เห็นด้วย จะได้เป็นการสืบสานภูมิปัญญา ชาวบ้านให้กับลูกหลาน เกิดมาก็เห็นเขาการทำข้าวหลามแล้ว นำมาทำบุญกลางบ้านกัน ปั่นตุ๊กตาตุ๊กตุน เปลี่ยนตัวเอง จุดประสงค์ทำเพื่อให้หาย โรคภัย แล้วยนำไปวางตามทางสามแพ่ง หรือนำไปลอยน้ำ
3. นางวนิดา คชนิล โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 08-9563-7029 อายุ 41 ปี อาชีพ ทานา ที่อยู่ปัจจุบัน 60/3 หมู่ที่ 1 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ประวัติการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3	1. ท่านทำข้าวหลามเป็น หรือไม่และท่านคิดว่า เยาวชนรุ่นหลังรู้จักวิธีการ ทำข้าวหลามหรือไม่ 2. ท่านมีความคิดเห็น อย่างไร เกี่ยวกับการสร้าง หลักสูตรฝึกอบรม การทำ ข้าวหลาม จากภูมิปัญญา ท้องถิ่น สำหรับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา 3. อื่น ๆ (ประวัติความ เป็นมาของข้าวหลามใน หมู่บ้านมะตูม)	เคยช่วยพ่อแม่ทำ แต่ตัวเองไม่เคยทำเอง เห็นด้วย จะเป็นการสืบสานภูมิปัญญาชาวบ้านแต่ ดั้งเดิมมา รู้ว่ามีการทำบุญกลางบ้านด้วยข้าวหลาม ปั่นตุ๊กตาตุ๊กตุนแทนคนในบ้าน-สัตว์เลี้ยง ส่งไปแทนจะทำให้มีอายุยืน มีความสุข

ตาราง 12 (ต่อ)

ชื่อบุคคลในชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน	ข้อความคำถาม	ผลการสัมภาษณ์
6.นางประจิตรา คช นิล โทรศัพทที่ ติดต่อได้ - อายุ 65 ปี อาชีพ ค้าขาย ที่อยู่ปัจจุบัน 222/5 หมู่ 2 ตำบลบ้าน คลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ประวัติการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 4	1. ท่านทำข้าวหลามเป็น หรือไม่ 2. ท่านมีความคิดเห็น อย่างไร เกี่ยวกับการสร้าง หลักสูตรฝึกอบรม การทำข้าว หลาม จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 3. อื่น ๆ (ประวัติความ เป็นมาของข้าวหลามใน หมู่บ้านมะตูม)	ทำเป็น ดี-เห็นด้วยเพราะเป็นการสืบสานความรู้ คนรุ่นเก่าให้กับลูกหลาน คนในสมัยก่อนปลูกข้าวเหนียว-ข้าวเจ้ากิน เอง ต่อมา ถึงฤดูเก็บเกี่ยวคือประมาณ เดือนธันวาคมของทุกปี จะต้องมีการตอบ แทนแม่โพสพ และบรรพบุรุษที่ล่วงลับไป แล้ว ได้มีการจัดทำบุญกลางบ้าน ชาวบ้านทุกครัวเรือนจะพากันเผาข้าว หลามแล้วนำมาทำบุญ หาสถานที่ทำบุญ โดยใช้กลางหมู่บ้าน(ระหว่างบ้านเหนือ และบ้านใต้)
7. น.ส.มลธิชา มานี โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 08-6147-7012 อายุ 27 ปี อาชีพ รับจ้างทั่วไป ที่อยู่ปัจจุบัน 52/3 หมู่ที่ 6 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก การศึกษา ม. 6	1. ท่านทำข้าวหลามเป็น หรือไม่ 2. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับการสร้างหลักสูตร ฝึกอบรม การทำข้าวหลาม จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 3. อื่น ๆ (ประวัติความ เป็นมาของข้าวหลามใน หมู่บ้านมะตูม)	ทำไม่เป็น ดี-เห็นด้วย จะได้เรียนรู้จากคนรุ่นเก่า และสามารถทำ เป็นอาชีพได้ ไม่ทราบ

ตาราง 12 (ต่อ)

ชื่อบุคคลในชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน	ข้อความคำถาม	ผลการสัมภาษณ์
8.นางอรวัลย์ รุ่งฉัตร โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 08-7204-4408 อายุ 37 ปี อาชีพ ค้าขาย ที่อยู่ปัจจุบัน 8/1 หมู่ที่ 1 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ประวัติการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3	1. ท่านทำข้าวหลามเป็น หรือไม่ 2. ท่านมีความคิดเห็น อย่างไร เกี่ยวกับการสร้าง หลักสูตรฝึกอบรม การทำ ข้าวหลาม จากภูมิปัญญา ท้องถิ่น สำหรับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา 3. อื่น ๆ (ประวัติความ เป็นมาของข้าวหลามใน หมู่บ้านมะตูม)	รู้ขั้นตอน แต่ไม่รู้ส่วนผสมว่าสัดส่วนเท่าไร ดี-เพราะเด็กจะได้มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการ ทำว่าเป็นอย่างไร ความรู้เก่า ๆ จะได้ไม่ หายไปไหน ไม่รู้เรื่องความเป็นมาเพราะไม่มีใครเล่าให้ ฟัง
9. นางภัทธรณิดา ตรงต่อกิจ โทรศัพท์ 08-6080-7839 อายุ 26 ปี อาชีพ ค้าขาย ที่อยู่ปัจจุบัน 4/3 หมู่ที่ 1 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ประวัติการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6	1. ท่านทำข้าวหลามเป็น หรือไม่ 2. ท่านมีความคิดเห็น อย่างไร เกี่ยวกับการสร้าง หลักสูตรฝึกอบรม การทำ ข้าวหลาม จากภูมิปัญญา ท้องถิ่น สำหรับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา 3. อื่น ๆ (ประวัติความ เป็นมาของข้าวหลามใน หมู่บ้านมะตูม)	รู้ขั้นตอน แต่ไม่รู้ส่วนผสม เห็นด้วย ไม่ทราบ

ตาราง 12 (ต่อ)

ชื่อบุคคลในชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน	ข้อความคำถาม	ผลการสัมภาษณ์
10. นางทองสอด ทศเชย โทรศัพท์ 08- 2394-1837 อายุ 47 ปี อาศัยทำนา ที่อยู่ ปัจจุบัน 36 หมู่ 1 ตำบลมะตูม อำเภอ พรหมพิราม จังหวัด พิษณุโลก ประวัติการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 4	1. ท่านทำข้าวหลามเป็น หรือไม่ 2. ท่านมีความคิดเห็น อย่างไร เกี่ยวกับการสร้าง หลักสูตรฝึกอบรม การทำ ข้าวหลาม จากภูมิปัญญา ท้องถิ่น สำหรับนักเรียน 3. อื่น ๆ (ประวัติความ เป็นมาของข้าวหลามใน หมู่บ้านมะตูม)	รู้- ทำได้ ใช้ข้าวเหนียวทำแต่ถ้าจะใช้ข้าว เหนียวดำก็ต้องแช่นานาน ๆ ดี-เห็นด้วย มีมานานแล้ว
11. นางสาวแววดาว แสงคล้าย โทรศัพท์ที่ ติดต่อได้ 08-9135- 4378 อายุ 33 ปี อาชีพ ทำนา ที่อยู่ปัจจุบัน 134 หมู่ ที่ 1 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก การศึกษา ปวส.	1. ท่านทำข้าวหลามเป็น หรือไม่ 2. ท่านมีความคิดเห็น อย่างไร เกี่ยวกับการสร้าง หลักสูตรฝึกอบรม การทำ ข้าวหลาม จากภูมิปัญญา ท้องถิ่น สำหรับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา 3. อื่น ๆ (ประวัติความ เป็นมาของข้าวหลามใน หมู่บ้านมะตูม)	พอจะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้าง- แต่ทำไม่เป็น ดี-เด็กจะได้ทำเป็น เห็นมาตั้งแต่เกิดแต่ไม่ทราบความเป็นมา

ตาราง 12 (ต่อ)

ชื่อบุคคลในชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน	ข้อความถาม	ผลการสัมภาษณ์
12. นายสันติ อินมะตุ้ม โทรศัพท์ที่ ติดต่อได้ 08-9135- 4378 อายุ 34 ปี อาชีพ ทำนา ที่อยู่ปัจจุบัน 134 หมู่ที่ 1 ตำบลมะตุ้ม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก การศึกษา ปวส.	1. ท่านทำข้าวหลามเป็น หรือไม่ 2. ท่านมีความคิดเห็น อย่างไร เกี่ยวกับการสร้าง หลักสูตรฝึกอบรม การทำ ข้าวหลาม จากภูมิปัญญา ท้องถิ่น สำหรับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา 3. อื่น ๆ (ประวัติความ เป็นมาของข้าวหลามใน หมู่บ้านมะตุ้ม)	ไม่เป็น ดี-เด็กจะได้ทำเป็น ไม่ทราบความเป็นมา
13. นางสาวกมลรัตน์ ทำบุญ อายุ 24 ปี อาชีพ รับจ้างทั่วไป ที่อยู่ปัจจุบัน 57 หมู่ 1 ตำบลมะตุ้ม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ประวัติการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3	1. ท่านทำข้าวหลามเป็น หรือไม่ 2. ท่านมีความคิดเห็น อย่างไร เกี่ยวกับการสร้าง หลักสูตรฝึกอบรม การทำ ข้าวหลาม จากภูมิปัญญา ท้องถิ่น สำหรับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา 3. อื่น ๆ (ประวัติความ เป็นมาของข้าวหลามใน หมู่บ้านมะตุ้ม)	เคยทำ-พอรู้บ้าง ดี-เด็กจะได้มีความรู้และนำไปประกอบ อาชีพได้ ไม่รู้ความเป็นมา
14. นางบุญเรือน จันทร์สา โทรศัพท์ที่ ติดต่อได้ 08-0083- 9531 อายุ 43 ปี	1. ท่านทำข้าวหลามเป็น หรือไม่ 2. ท่านมีความคิดเห็น อย่างไร เกี่ยวกับการสร้าง	ทำเป็น-เคยช่วยแม่ทำขายค่ะ เป็นความคิดที่ดี-เด็กจะได้มีความรู้และ นำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตและเป็น

ตาราง 12 (ต่อ)

ชื่อบุคคลในชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน	ข้อความคำถาม	ผลการสัมภาษณ์
อาชีพรักค้าขาย ที่อยู่ปัจจุบัน 83/1 หมู่ที่ 1 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ประวัติการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3	หลักสูตรฝึกอบรมการทำข้าว หลาม จากภูมิปัญญา ท้องถิ่น สำหรับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา 3. อื่น ๆ (ประวัติความ เป็นมาของข้าวหลามใน หมู่บ้านมะตูม)	การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สืบไป ไม่รู้ความเป็นมา
15. นางกิมไฮ้ คงคำ อายุ 60 ปี อาชีพทำ นา ที่อยู่ปัจจุบัน 63/1 หมู่ 1 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ประถมศึกษาปีที่ 4	1. ท่านทำข้าวหลามเป็น หรือไม่และท่านคิดว่า เยาวชนรุ่นหลังรู้จักวิธีการทำ ข้าวหลามหรือไม่ 2. ท่านมีความคิดเห็น อย่างไร เกี่ยวกับการสร้าง หลักสูตรฝึกอบรม การทำ ข้าวหลาม จากภูมิปัญญา ท้องถิ่น สำหรับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา 3. อื่น ๆ (ประวัติความ เป็นมาของข้าวหลามใน หมู่บ้านมะตูม)	ทำเป็น และทำได้ แต่เยาวชนรุ่นหลัง น่าจะทำไม่เป็น เห็นด้วย เกิดมาก็เห็นเขาการทำข้าวหลามแล้ว นำมาทำบุญกลางบ้านกัน บั้นตุ๊กตา ตุ๊กตุนเปลี่ยนแปลงตัวเอง จุดประสงค์ทำ เพื่อให้หายโรคภัย แล้วนำไปวางตาม ทางสามแพ่ง หรือนำไปลอย สมัยก่อน เขาปลูกข้าวเหนียวกันมีทั้งข้าวเหนียว ขาวและดำ ข้าวเหนียวดำเขาเรียกว่าข้าว ก่ำ ไม้ไผ่ก็ปลูกกันเองในแต่ละบ้าน พวก ผู้ชายจะไปตัดไม้มาเลื่อยเป็นกระบอกลูก ข้าวหลาม ส่วนผู้หญิงจะเตรียมเรื่อง ส่วนผสมแช่ข้าวเหนียวกันข้ามวันข้ามคืน รุ่งขึ้นก็จะนำไปทำบุญกันสมัยนี้ไม้ไผ่ น้อยลงไป ข้าวเหนียวก็ไม่ค่อยได้ปลูก